



คิดจะมีบุตร... แต่บียาก ต้องวางแผนอย่างไร

เมื่อมีโอกาสคุยกับเพื่อนผู้หญิง รุ่นราวคราวเดียวกัน อายุก็ประมาณ 40 ปี แต่เพิ่งพบรัก และตัดสินใจแต่งงานกับสามีเมื่อปีที่ผ่านมา งานแต่งงานไปด้วยดี ทั้งคู่ตกลงจะมีลูกทันทีหลังแต่งงาน แต่มีบางอย่างหลังแต่งงาน ที่ทั้งคู่ไม่ได้คิดถึงคือ ภาวะมีบุตรยาก

จากการศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ผู้มีบุตรยากจากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ พบว่าภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุที่เกิดจากทั้งคู่คน ผู้หญิงและฝั่งคุณผู้ชายด้วย และการที่บ่งชี้ว่ามีภาวะมีบุตรยาก หมายถึง การที่คู่สมรส

ไม่สามารถมีการตั้งครรภ์ได้ โดยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

หนึ่งเดือนก็แล้วสองเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วผ่านไป ทั้งคู่ก็รู้สึกจะท้อแท้ จากที่ตั้งใจจะมีบุตรกันโดยวิธีธรรมชาติ เลยเหมือนจะเกิดความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีเพื่อที่จะให้มีบุตรโดยใช้วิธีการทางการแพทย์

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่นำมาใช้ในการรักษา ภาวะมีบุตรยาก อาทิ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่อูตรังโดยตรง (IUI) การ

ใช้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ (Ovarian Stimulation) การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่หรือการทำอิกซี่ (ICSI) เป็นต้น

ทั้งคู่มีความกังวลใจมากขึ้น เมื่อทราบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวเพื่อที่จะมีบุตร ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการมีภาวะมีบุตรยาก ค่าใช้จ่ายในการดูแลร่างกายก่อนรักษาการมีบุตรยาก ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาการมีบุตรยาก จึงขอแนะนำให้ทั้งคู่วางแผนกันเงิน มาเพื่อใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก (MAY)

เงินที่ใช้ในการวางแผนครั้งนี้จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการรักษา ซึ่งเริ่มจากหลักพัน ไปถึงหลักแสนก็เลยทีเดียว



การตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก อาจต้องเตรียมเงิน ราวๆ 20,000-50,000 บาท

การทำเด็กหลอดแก้วแบบเหมาจ่ายราวๆ 130,000 บาท

การฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่หรือ การทำอิกซี่ (ICSI) แบบเหมาจ่ายราวๆ 140,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้น จาก www.weneedbaby.com

ทางที่ดีหากเป็นไปได้ ก่อนแต่งงาน ควรทำการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร จะช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ลงได้

วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะเมื่อไม่วางแผนแล้วจำเป็นต้องควักกระเป๋า คงไม่สนุกแน่ๆ เลยใช่ไหม เพราะการมีลูกคือการเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว ก่อนจะมีลูก ควรคิดสักนิดว่าจะให้เขาเกิดมาแล้วมีชีวิตที่ดีเช่นไร

การวางแผนการเงินล่วงหน้า สำหรับการมีบุตร และอนาคตของบุตร จึงส่งผลให้การเงินครอบครัวไม่ต้องสะดุด หยุดชะงักกลางคัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันระหว่างทาง เราจะสามารถครอบครัวไปได้อย่างอุ่นใจ

